

Sách ĐỒ O VÀO ĐỒ I - Bài 9 - Nông Mạ

Tác Giả: Ti&#n Sĩ TR&#N AN BÀI

Chúa Nhật, 02 Tháng 11 Năm 2008 01:59

Nông mạ là chuyên của Trĩ. ỹ th mà vào m t năm h n hán m t mùa, m t bác nông phu dảm gi cán cu c lên Trĩ g m thét:

- Làm Trĩ mà không biết đi u khi n nông mạ. Phĩ chi Trĩ đ tôi đi u khi n thĩ i ti t thì t t biết bao, vì ch có nhà nông mĩ hi u giá tr của m a và n ng.

L p t c m t ti ng nói t trĩ phán ra:

- Đ c rĩ! K t nay nhà ngĩ i đ c quy n làm m a làm n ng thay ta.

Bác nông phu vui m ng nh n lãnh s m ng. Qu th t cây cĩ mùa màng năm ỹ đ c t t tĩ i. Nh ng l thay! Đ n mùa g t, lúa không có h t, cây không có trái.

B ng t trĩ cao có ti ng quen thu c năm x a v ng xu ng:

- Sao? M a n ng v a ý. V y mùa màng năm nay th nào?

Bác nông phu bu n bã, th h t ra:

- Còn t hĩ h n là m t mùa. Cây cĩ xanh tĩ i nh ng vô đ ng. Thĩ! Tôi xin tr lĩ ph n m a n ng cho Trĩ.

Lúc đó, Trĩ mĩ giĩ thích:

- Con ! M a n ng thĩ ch a đ , còn c n phĩ có s m sét đ thanh lĩ c khí trĩ, phĩ có gió bão đ r cây c m xu ng đ t cho ch c và trên h t mĩ s , phĩ có phép lành của Ta ban. Nh đó, cây cĩ mĩ đĩm bông k t trái đ c. Làm ông Trĩ không phĩ đ đĩu, con !

Bản thân mình,

Con người là một sinh vật khó chịu nhất trên trần gian. Mọi người còn chưa thỏa mãn được với chính mình thì nói chi đến việc người khác và người khác.

Dân chúng tôi một thành phố nhỏ tuyên bố sẽ đưa phi hành gia vào chòm sao trỏ, nếu người đó có thể xin Trời làm mưa nắng theo ý của họ. Điêu luyện khó nhọc vất vả mà có một người dám hứa với dân là chòm sao ông làm được. Trong suốt thời gian người này làm chòm sao, họ dân chúng họp nhau bàn chuyện mưa nắng là cãi nhau không ngừng. Có người muốn mưa cho được nắng xấp xỉ, khi họ mệt mỏi thì lại có người cần nắng đi picnic. Người làm việc trong nhà muốn mưa ban ngày để không khí mát mẻ thì người làm việc ngoài trời lại muốn mưa vào ban đêm. Dân chúng cứ tranh luận mãi, cho đến khi ông chòm sao hết nhiệm vụ mà chuyển mưa nắng về nhà của dân chúng giới quy định xong. Do đó, ông chòm sao này chòm sao bao giờ phải trả lời xin mưa nắng với Trời.

Cha mẹ nào cũng thường yêu con cái, nhưng không phải hết mọi người đi chúng xin được cha mẹ chiểu ý, vì có đi chúng không cần hay sẽ sinh họa cho chúng. Cha mẹ trên thế còn biết có xã hội vất vả, huống chi người Cha nhân từ trên Trời.

Chúng ta hãy cầu xin Thượng Đế với tất cả tấm lòng đức tin và ý hướng ngay lành:

Lạy Trời mưa xuống,
Lạy nước tôi uống,
Lạy ruộng tôi cày,
Lạy đày bát cơm,
Lạy rơm đun bếp.

Sách ĐỒ O VÀO ĐỒ I - Bài 9 - Nội dung M

Tài liệu: T

Ch
